

Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình

NGUYỄN KHẮC THẬN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án hồ Ty Rượu, ngày 25/8/2023.

Thành phố Thái Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và là thành phố trẻ, năng động, đang vươn lên phát triển mạnh mẽ. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là sau 20 năm xây dựng và phát triển thành phố, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn đoàn kết, nhất trí, chung sức đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về số dự án và số vốn đăng ký đầu tư. Công tác quản lý, điều hành tỉnh, chỉ đạo thực hiện được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Xác định thành phố là “đầu tàu” về kinh tế của tỉnh; thành phố phát triển thì tỉnh phát triển; xây dựng và phát triển thành phố là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đáp ứng yêu cầu phát triển, là trách nhiệm của cả Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình; phát triển thành phố không chỉ vì thành phố mà còn vì sự phát triển chung của tỉnh. Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngày 25/11/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, đô thị thành phố được nâng cấp, chỉnh trang, diện mạo đô thị có nhiều đổi thay rõ nét.

Công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng, quản lý đô thị, môi trường, giải phóng mặt bằng được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đến nay đã hoàn thành dự án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai lập và hoàn thành các dự án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, tỉnh và thành phố đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,

dành nguồn lực tổ chức thực hiện các dự án để phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, hạ tầng thoát nước, môi trường đô thị... Đã có nhiều công trình, dự án được triển khai và hoàn thành, góp phần chỉnh trang, làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố như công viên Kỳ Bá, công viên hồ Ty Rượu, khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu... Đồng thời, tập trung giải quyết được nhiều “điểm nghẽn”, “nút thắt” giao thông tồn tại nhiều năm như đường Chu Văn An kéo dài, nút giao đường Ngô Quyền, đường Đinh Tiên Hoàng...; dành nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ phát triển đô thị ven sông Trà Lý. Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng được người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, nhiều hộ dân và doanh nghiệp mong muốn được di chuyển sớm, đến nay đã có bản giải phóng xong mặt bằng khu vực trung tâm thành phố tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên. Các dự án tạo quỹ đất tái định cư, quỹ đất phục vụ đầu tư đầu tư xây dựng đất đai, các dự án xây dựng được quan tâm thực hiện. Đã hoàn thành và đang thực hiện việc nâng cấp, cải tạo các tuyến giao thông kết nối từ thành phố đi cầu Nghìn, từ thành phố đi cầu phà Sa Cao, từ thành phố đi cầu Tịnh Xuyên... không chỉ tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan mà còn tạo thuận lợi kết nối thành phố với các vùng kinh tế trọng và ngoài tỉnh, làm tiền đề phát triển đô thị hiện đại trong tương lai, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu chỉnh trang, phát triển đô thị để tạo tiền đề và là động lực cho sự phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Năm 2023 đã hoàn thành công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại phường Trần Lãm. Đây là công trình có quy mô lớn, hiện đại, giúp hoàn thiện cơ sở vật chất cho ngành y tế, đặc biệt là công tác y tế dự phòng, tạo điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân, hướng tới đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Những thành tựu thành phố Thái Bình đạt được trên chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển có sự quan tâm của các bộ, ban, ngành Trung ương, đồng thời khẳng định chủ trương, định hướng đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đóng góp rất quan trọng của các thế hệ lãnh đạo thành phố; nỗ lực phấn đấu, vươn lên vượt bậc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và sự cộng tác của cộng đồng, nhân lực và các thành tựu đạt được, nhân lên sức mạnh tổng hợp và tạo nền tảng cho sự phát triển

nhau và bền vững của thành phố hôm nay, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh; là nền tảng, là tiền đề quan trọng để thành phố Thái Bình tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Để xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình thực sự là thành phố xanh, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng trong thời gian tới, xứng đáng là trung tâm, động lực của tỉnh và khu vực, tỉnh Thái Bình nói chung, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thái Bình nói riêng, còn nhiều nhiệm vụ phải triển khai, nhiều khó khăn, trở ngại phải vượt qua, trong đó có một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện hiệu quả như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã đề ra trong Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng lòng 464 đến khu đô thị Trà Giang huyện Kiến Xương; đầu tư một số cầu qua sông Trà Lý; mở rộng đường Hai Bà Trưng; cải tạo, chỉnh trang nút giao Phúc Khánh, nút giao chân cầu Thái Bình; kết nối đường Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng (kéo dài) qua khu đô thị mới Kiến Giang đến đường vành đai phía Nam thuộc địa phận huyện Vũ Thư...; thực hiện đầu tư đoạn còn lại đường vành đai phía Nam đoạn từ nút giao xã Vũ Đông qua sông Trà Lý kết nối với đường Thái Bình - Cầu Nghìn; đầu tư tuyến đường trung tâm từ thành phố Thái Bình qua huyện Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên và Thủ đô Hà Nội...

Ba là, làm tốt công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn nghiên cứu, đầu tư các dự án phát triển

đô thị đồng bộ về nhà ở, trung tâm thương mại, lưu trú, trung tâm hội nghị, siêu thị chất lượng cao, khu vui chơi giải trí có quy mô lớn gắn với phát triển không gian, cảnh quan đô thị, thúc đẩy phát triển ngành du lịch, dịch vụ; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ mũi nhọn như y tế, giáo dục; phát triển khu trung tâm y tế hiện đại kết hợp với thành phố thông minh, là địa chỉ khám chữa bệnh chất lượng cho Nhân dân trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương; sớm xây dựng trung tâm y tế chất lượng cao tại tỉnh Thái Bình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh với quy mô đầu tư giai đoạn 1 là 1.200 giường tại khu đất 12ha của khu trung tâm y tế hiện nay, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch khu đất có diện tích 22ha hiện nay đang quy hoạch là khu đô thị phía Nam (khu B) để mở rộng quy mô Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành 1.500 giường và bố trí một số bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Tim, Bệnh viện Ung bướu, khu công viên hồ nước phục vụ chung cho khu trung tâm y tế... Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Phát triển giáo dục và đào tạo căn bản cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả, hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập. Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và bậc học. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Nâng cấp, cải tạo các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có kết hợp xây dựng mới thiết chế văn hóa, thể thao.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng yếu thế trong xã hội; nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân. Không ngừng tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là, quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đô thị thành phố xanh, văn minh, hiện đại, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Thành ủy Thái Bình giai đoạn 2002 - 2005



Tôi rất vui khi thành phố nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung có những bước phát triển khá trong những năm qua. Chính quyền đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, huy động được sự tham gia của người dân trong xây dựng đô thị văn minh, đời sống văn hóa. Sau 20 năm, không gian đô thị được mở rộng. Thời điểm đó diện tích chỉ khoảng 4.000ha, đến nay đã mở rộng gần 7.000ha. Kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 8 lần, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, nhiều chung cư cao tầng, khu đô thị hiện đại. Là thành phố trẻ năng động, tôi tin tưởng thành phố tiếp tục phát triển trở thành một trong những điểm sáng của khu vực đồng bằng sông Hồng.

Ông Lại Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình



Bên cạnh những bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, thành phố còn phát triển nhiều dự án nhà ở, khu đô thị... Điều đó cho thấy môi trường và chính sách thu hút đầu tư phù hợp, thông thoáng đã kích cầu và tạo điều kiện để nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với thành phố. Cùng với đó là nhiều giải pháp, quyết sách tích cực, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, khai thác quỹ đất để đầu tư nhiều công trình có tính chiến lược... Đặc biệt, thành phố cũng rất quan tâm và quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn cán bộ, công chức, các ban, ngành, đơn vị giải quyết công việc nhanh, hiệu quả, hạn chế phiền hà cho nhân dân...

Ông Trần Văn Tuyên, 92 tuổi, hơn 60 năm tuổi đảng, tổ 1, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



Điều tôi cảm thấy hài lòng nhất chính là công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ quan Đảng, chính quyền trên địa bàn trong những năm qua luôn được thành phố quan tâm. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay đa số có trình độ năng lực cao, có phẩm chất đạo đức tốt. Họ luôn năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến phục vụ chung cho thành phố, phường để từ đó đưa ra những chủ trương, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy kinh tế thành phố phát triển nhanh, diện mạo đô thị thay đổi rất nhiều. Hàng loạt công trình, dự án trọng điểm đã được hoàn thành, không chỉ nâng cao năng lực giao thông, mở rộng không gian đô thị thành phố mà còn trở thành điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, là điểm đến hấp dẫn, niềm tự hào của người dân thành phố như đường Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Chu Văn An, Quảng trường Thái Bình, công viên Kỳ Bá, công viên 30/6, hồ Ty Rượu... Kết quả này không chỉ cán bộ, nhân dân trên địa bàn cảm thấy tự hào mà còn em xa quê, du khách trong và ngoài nước đều cảm nhận thành phố Thái Bình đổi thay từng ngày.

Ông Nguyễn Văn Hương, tổ 2, phường Đế Thám, thành phố Thái Bình



Là người có nhiều năm gắn bó với mảnh đất này, tôi vui mừng trước những đổi thay mạnh mẽ của thành phố Thái Bình. Thành phố đang từng ngày hoàn thiện vóc dáng của một đô thị văn minh, xanh, sạch, khẳng định vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và tiến lên là cửa khu vực đồng bằng sông Hồng. Tôi mong thời gian tới thành phố tiếp tục tập trung cao và đột phá về cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn. Xây dựng nền hành chính kiến tạo, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm... Đồng thời, thực hiện tốt chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội để đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chị Lê Thị Hương Giang, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Tiểu học Kỳ Bá, thành phố Thái Bình



Trên từng chặng đường phát triển, tuổi trẻ thành phố Thái Bình luôn háng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, chung vai gánh vác trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thành phố thân yêu. Đoàn Thanh niên nhà trường đã tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi... Đồng thời, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như tặng quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Giai đoạn tới, lực lượng thanh niên tiếp tục xung kích, tình nguyện, sáng tạo, háng hái đi đầu trên các lĩnh vực để góp sức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố; phát huy hơn nữa sức trẻ trong xây dựng đô thị văn minh; nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho các em thiếu nhi...

MINH NGUYỆT



Một góc khu đô thị Phú Xuân (thành phố Thái Bình).



Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình làm đẹp cảnh quan thành phố.